



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แว หน้า ข่าวสด สยามรัฐ</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าวฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้ทุนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และหวังด้วยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม พร้อมทั้งขอบคุณไปยังทุนและทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะช่วยเหลือสธ.และรพ.ของรัฐ ซึ่งสุดท้ายประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนที่รับบริการจากภาครัฐ และขอให้ทุนรักษาสุขภาพ รับประทานอาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย ทั้งนี้ นายกา อยากรให้เยาวชนนำแรงบันดาลใจจากกิจกรรมนี้ ไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ด้วยความมุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผู้อื่นเป็นสำคัญ</p> <p>-ในวันนี้ (3 พ.ย.) ทุนและทีมงานจะวิ่งถึงตัวเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ได้วางกำลังดูแลโดยเฉพาะจุดตรวจอย่างเข้มงวด พร้อมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน โดยหลังจากวิ่งเป็นวันที่ 2 มียอดบริจาค 57 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงโครงการก้าวคนละก้าวฯ ว่า สธ.ได้เตรียมทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพ พร้อมทั้งกำชับรพ.ทุกแห่งที่จะมีการวิ่งผ่าน ให้เตรียมความพร้อมดูแลตลอดเส้นทาง เชื่อว่าผู้ที่มาร่วมวิ่งน่าจะมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย แต่ก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ป้องกันอาการเจ็บป่วย โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี และเงินที่ได้จากโครงการก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p> <p>สำหรับข้อเสนอให้การบริจาคเงินให้รพ.สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สธ.ได้ทำเรื่องไปที่กรมสรรพากรแล้ว อยู่ระหว่างกรมสรรพากรเสนอคณะรัฐมนตรีเอง ถ้าสามารถออกได้ภายในปี 2560 ช่วงปีใหม่หากประชาชนต้องการทำบุญก็สามารถไปทำบุญที่รพ.ได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ วันที่ 2-5 พ.ย.นี้ โดยที่เทศบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าไว้ในคลองระบายน้ำพระราชดำริ ข้างวัดเขาล้านทม 3 เครื่อง ส่วน อ.บางสะพาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่รพ.บางสะพาน 2 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองบางสะพานบริเวณโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ซึ่งเป็นจุดเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอีก 2 เครื่อง</p> <p>-น.พ.เชิดชาย ชยวัฒน์ ผอ.รพ.บางสะพาน เปิดเผยว่า ได้วางแผนวางรับปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมฝนในพื้นที่ภาคใต้ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน 5 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันสร้างแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่กว่า 800 กระสอบ ปิดกั้นรอบรพ. ที่ผ่านมา ได้เทคอนกรีตปรับระดับพื้นถนนภายในรพ.สูงขึ้น 60 ซม.ระดับเกือบเท่าถนนด้านหน้ารพ.พร้อมเคลื่อนย้ายตู้แปลงกระแสไฟฟ้าไปอยู่บนชั้น 2 ของอาคารผู้ป่วย ซึ่งทำให้สามารถให้ระบบไฟฟ้าและประปาได้ตามปกติหากเกิดน้ำท่วมในรพ. โดยไม่จำเป็นต้องอพยพผู้ป่วยทั้งหมด ยกเว้นผู้ป่วยหนักที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปรพ.ใกล้เคียง ส่วนแผนในระยะยาว สธ.จะจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่สูง 7 ชั้น 96 ยูนิต และจัดสรรงบประมาณ 30 ล้านบาท สร้างกำแพงล้อมรอบรพ.ทั้ง 4 ด้าน สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2561</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>คลินิกเสริมความงามเถื่อน จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว บิดาของน.ส.จันทร์จิรา ธิวงศ์เงิน อายุ 20 ปี ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของดีไวน์เวชกรรมคลินิก ที่ให้บริการเสริมทรวงอกให้กับสาวประเภทสองจนเสียชีวิต เข้าให้ปากคำ กับพนักงานสอบสวน ขณะที่มีผู้เสียหายจากการเข้าทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มอีก</p> <p>ด้านพนักงานสอบสวน ได้ให้น.ส.จันทร์จิราเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม พร้อมยืนยันตัวแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเสริมทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อก เพื่อออกหมายเรียกให้มารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน
สำเนาข่าวไทย สวท.	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการดูแลประชาชนในช่วงฤดูหนาว ว่า การเจ็บป่วยของประชาชนในช่วงนี้ คาดว่าจะเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึง 30 ต.ค. 2560 พบว่า มีอัตราป่วยสูงถึง 165,851 ราย เสียชีวิต 43 ราย สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 สาเหตุมาจากช่วงที่ผ่านมา มีกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเจ็บป่วยแพร่กระจายและสูงขึ้น</p>
ทีวีช่อง NBT	<p>นโยบายกรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการสัมมนานโยบายการดำเนินงานกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์เป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละนโยบายและยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม โดยกรมการแพทย์ในฐานะกรมวิชาการ มีภารกิจสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนางาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี 2564 รวมทั้งพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล</p>
สำนักข่าวไทย สวท.	<p>การดูแลประช.สักการะพระบรมราชสรีรางคาร-ชมพระเมรุมาศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลประชาชนที่เข้าไปชมนิทรรศการและชมความงามของพระเมรุมาศ รวม 12 จุด แต่ละจุดจะมีแพทย์ประมาณ 2-3 คน และพยาบาลพร้อมด้วยจิตอาสาอีกประมาณ 10 คน แบ่งเป็นการดูแลรอบท้องสนามหลวง 10 จุด อีก 2 จุด ดูแลประชาชนที่เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศฯ</p>
สยามรัฐ	<p>การผ่าตัดวันเดียวกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แนวใหม่เพื่อประชาชน One Day Surgery (ODS) เป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องนอนพักค้างคืน ผู้ป่วยจะเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมาจากที่บ้าน และมารับการผ่าตัดที่รพ. หลังพักฟื้นจากผ่าตัดไม่กี่ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองและกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ข้อดีทำให้ลดเวลานอนในรพ. ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด ทำให้รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดความแออัดในรพ. ทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคที่ยุ่ยากซับซ้อน ส่งผลให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย</p> <p>สำหรับโรคหรือภาวะที่สามารถผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เช่น โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ริดสีดวงทวาร เส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดเลือดอาหาร-กระเพาะอาหาร เลือดออกผิดปกติทางช่องท้อง ภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากมะเร็งหลอดเลือดอาหาร นิ้วในท่อน้ำดี ฯลฯ ทั้งนี้ เริ่มจากรพ.ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม แล้วขยายอย่างน้อย 1 รพ.ในทุกเขตสุขภาพ ตั้งเป้าหมายผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด ODS ในปี 2561 ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2562</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา กลุ่มงานชั้นสูตรพิเศษ สถาบันพยาธิวิทยา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาภายในระดับตติยภูมิ ตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ด้วยวิธีและเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยาที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่มีความไวและความจำเพาะสูง ครอบคลุมทุกตำแหน่งที่พบการกลายพันธุ์ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วได้มาตรฐาน</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>เทศกาลลอยกระทง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 401 ราย โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 111 ราย หรือร้อยละ 27.7 เฉพาะวันลอยกระทง เสียชีวิตสูงถึง 154 ราย โดยเป็นเด็ก 49 ราย หรือร้อยละ 31.8 เฉลี่ยวันละเกือบ 5 ราย มากกว่าวันปกติเกือบ 2 เท่า ชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้ ในจำนวนกลุ่มเด็กที่เสียชีวิต พบว่าเกือบครึ่งอายุ 5-9 ขวบ คิดเป็นร้อยละ 47.1 โดยเฉพาะปี 2559 ช่วงก่อนวันลอยกระทง 1 วัน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 7 ราย มากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงอาจมีการดื่มสุรา ส่งผลให้มีอาการเมา มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท นอกจากนั้น ยังเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ การลอยกระทงจากวัสดุที่ไม่ได้ทำมาจากธรรมชาติ จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีวิถีไทย ยึดหลักสุขบัญญัติ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท และใส่ใจสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เมื่อผ่านคืนวันลอยกระทง สิ่งที่ตามมาคือซากกระทงจำนวนมาก สถิติศูนย์ข้อมูล กทม. พบว่ากระทงที่เก็บได้ในปี 2559 เฉพาะในกทม. มีทั้งหมด 661,935 ใบ ร้อยละ 93.35 เป็นกระทงวัสดุธรรมชาติ อีกร้อยละ 6.65 เป็นกระทงโฟม โดยปริมาณกระทงลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 19.83 สาเหตุจากมีการรณรงค์ใช้กระทงธรรมชาติ และประชาชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่กระทงทั้งหมดเป็นขยะที่ต้องกำจัดอย่างถูกต้อง การลอยกระทงโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยังคงสืบสานประเพณีดีงาม ควรใช้หลัก 4 เลือก 2 ลด คือ 1.เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำที่จะไปลอย 2.เลือกกระทงวัสดุธรรมชาติ 3.เลือกกระทงที่ไม่ใช้วัสดุหลากหลายเกินไป 4.เลือกลอยกระทงออนไลน์ 5.ลอยกระทงเล็กแทนกระทงใหญ่ และ 6.กระทงลอยร่วมกัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ออนไลน์</p>	<p>วัดขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมติเห็นชอบตารางการให้วัคซีนใหม่ที่จะเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1.วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และฮีโมฟีลัส อินฟลูเอนซา ไทยปี ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2. วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ และ 3.วัคซีนรวมหัดและหัดเยอรมันในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2560 ใน 4 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และในปี 2561 จะขยายพื้นที่การดำเนินงานเป็น 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ อุทัยธานี สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสงขลา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>การส่งเสริมสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงแผนการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทย ว่า ต้องกระตุ้นให้มีการใช้มากกว่านี้ โดยขับเคลื่อนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ การใช้สมุนไพรซึ่งจำเป็นต้องเดินหน้าก่อน โดยส่งเสริมให้คนที่รู้จักสมุนไพรไทยอย่างแท้จริงและมีความมั่นใจที่จะใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจว่าประชาชนรู้จักหรือรู้แจ้งเกี่ยวกับสมุนไพรไทยแค่ไหน อย่างไร และภายใน 2 เดือนนี้ จะมีการประชุมร่วมกับแพทย์ 3 สาขา ในเขต 2 และเขต 9 เพื่อทำความเข้าใจในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและส่งเสริมการใช้มากขึ้น ประกอบด้วย 1.แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งปัจจุบันเริ่มยอมรับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ว่าสามารถช่วยรักษาโรคกระดูก ปวดข้อกระดูก เส้นเอ็น มากขึ้น 2.สูตินรีแพทย์ ซึ่งจะมียาอายุวัฒนะ ยาสำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือน เพราะสมุนไพรไทยส่วนใหญ่มีแอนติออกซิแดนซ์ที่เป็นสารสำคัญ อาทิ ขมิ้นชัน กระชายดำ ตรีผลา และ 3.อายุรแพทย์ เกี่ยวกับสมุนไพรลดความดัน แก้ปวด เป็นต้น</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p>	<p>จับขายยาลดอ้วนทางเฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตามที่สสจ.สิงห์บุรีได้รับร้องเรียนมีโฆษณาทางเฟซบุ๊กชื่อ ยาลดน้ำหนักคลินิกโชคชัย และลดแรงต้านวิตามินกระชับสัดส่วน ตรวจพบทำผิดตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่มีใบอนุญาต ขายยาชุดในคราวเดียวกัน และโฆษณาขายยาโดยไม่มีใบอนุญาต ศาลสรุปผิดตามฟ้อง โทษจำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 2 ปี</p>
<p>เสนอข่าว</p>	<p>ตรวจค้นคลินิกเสริมความงาม จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ภก.พิสนธ์ ศรีบัณฑิต เกษัชกรชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง วรณภา โชตินอก สว.กก.3 บก.สส.ภ.5 นำกำลังเข้าตรวจสอบ "พรีเมียมคลินิก" เลขที่ 418/11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่า ผู้ที่ให้บริการจะไม่ใช้แพทย์ โดยจากการตรวจค้นไม่พบแพทย์ แต่มีรูปนายแพทย์คนหนึ่งเป็นผู้ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลชื่อ พีเอ็มคลินิกเวชกรรม ติดอยู่ สอบถาม น.ส.นิตยา พรต่วน ให้การว่า เปิดคลินิกมาได้ระยะหนึ่ง ทุกวันเวลา 10.00-19.00 น. จะมีนายแพทย์คนดังกล่าวเข้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มาทำงานพาร์ทไทม์ ส่วนที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการยิงเลเซอร์ใบหน้าโดยไม่มีแพทย์ทำให้นั้น ยอมรับว่าเป็นจริง จึงนำตัวดำเนินคดี
ไทยโพสต์	ประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงราคาถูก -เสนอข่าว นายสมชัย อู่สังหาร ผอ.รพ.สต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม เปิดเผยว่า นายสุริยา คำคนชื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สามารถผลิตเครื่องรมควันยุงสำเร็จ ช่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนผลิตไม่เกิน 1,000 บาท เมื่อนำไปใช้งานจะมีประสิทธิภาพ 2 เครื่องเท่ากับเครื่องใหญ่ที่ใช้ทั่วไปตามท้องตลาด ที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันในการฉีดพ่น ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดให้มีความคุ้มค่ามากกว่าเดิม ขณะนี้มีรพ.สต.ใน จ.นครพนมรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและนำไปสร้างใช้ในพื้นที่ด้วย
มติชน	รองผวจ.สตูลตีแบดฯ หัวใจวาย -เสนอข่าว นายสรเดช สุนทรารชุน รอง ผวจ.สตูล ประสบภาวะหัวใจล้มเหลว ขณะออกกำลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าปั๊มหัวใจ ก่อนนำตัวส่งรพ.สตูล แต่เสียชีวิตในเวลา 20.00 น. วันเดียวกัน โดยพบประวัติว่าเป็นโรคหัวใจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	พื้นที่ปลอดบุหรี่ -เสนอบทความ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้าน การป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด โดยมี รศ.ดร. ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ ก.การท่องเที่ยวฯ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. และ ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องจากขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และประเทศไทยยังมีขยะอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก โดยขยะที่พบบ่อยที่สุดบริเวณชายหาดคือก้นกรองบุหรี่ ซึ่งมีการประมาณการทั่วโลกว่า ก้นกรองบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้นที่ถูกผลิตและใช้ในแต่ละปี ประมาณ 30% ถูกทิ้งกลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลพิษมากกว่า 500,000 ตัน/ปี
ไทยรัฐ	ความรุนแรงในเด็ก -เสนอข่าว นายโรมัส ดาวัน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟ ระบุว่า เด็กอายุ 2-4 ขวบ จำนวน 3 ใน 4 คน หรือราว 300 ล้านคนทั่วโลก ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองกระทำรุนแรงทางจิตใจ จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2559 พบว่า เด็กวัย 1-14 ปี จำนวน 3 ใน 4 คน ถูกสมาชิกในครอบครัวลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจ และพบว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเชื่อว่าการลงโทษทางกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็ก ส่วนข้อมูลที่ สธ. รวบรวมจากศูนย์พึ่งได้ใน รพ. 523 แห่งทั่วประเทศในปี 2558 พบเด็กเกือบ 11,000 คน เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกกระทำรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ โดย 9 ใน 10 คนถูกกระทำโดยบุคคลที่เด็กรู้จัก
เดลินิวส์ M2F	ปัญหาท้องไม่พร้อม -เสนอข่าว น.ส.ธิดิพร ดนตรีพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 กล่าวในการแถลงข่าว "เด็กที่ท้องในวัยเรียนอยู่ในวิกฤติ สถานศึกษาหยุดซ้ำเติม" ว่า ในปี 2560 มีผู้โทรฯ เข้าสายด่วน 44,416 ราย เพื่อปรึกษาเรื่องเอดส์ ร้อยละ 58 และเรื่องท้องไม่พร้อม ร้อยละ 41.67 หรือ 18,507 ราย ซึ่งเรื่องท้องไม่พร้อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37 โดยสายปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมเป็นคนตั้งท้องแล้ว 10,870 คน เป็นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 17 และพบว่าร้อยละ 57 ของคนที่ท้อง ไม่ได้คุมกำเนิด เนื่องจากไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ หรือเชื่อว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่ทำให้ท้อง เข้าไม่ถึงอุปกรณ์คุมกำเนิด ขาดทักษะ หรืออำนาจต่อรองน้อยกว่าคู่ และร้อยละ 42 คุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำ
เว็บไซต์ kapook.com	ช่วยบ้านอาบน้ำมันตักดีสิทธ์รักษาโรค จ.สุรินทร์ -เสนอข่าว ที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชาวบ้านแห่มาอาบน้ำมันตักดีสิทธ์ที่สำนักอาจารย์ประมอน มาลาสิทธิ์ เชื่อว่ารักษาได้สารพัดโรค โดยคิดค่ายกรูแล้วความต้องการที่จะรักษา ในแต่ละวันมีผู้คนเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch